

# ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๒/ว ๕๐๙



ศาลากลางจังหวัดแพร่

ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๕

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ ๑

เรียน นายอำเภอสูงเม่น นายอำเภอเด่นชัย นายอำเภอร่องกว้าง นายอำเภอลอง นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

อ้างถึง หนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๒๓.๒/ว๕๒๖๘ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว๕๖๒

ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

๒. บัญชีรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ จังหวัดแพร่ แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัด นำส่งรายชื่อผู้ดูแลระบบบริหารมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ ๑ (ระบบ DPA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนแห่งละ ๒ คน และผู้ดูแลระบบของสถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวนแห่งละ ๒ คน โดยให้รายงานข้อมูลแบบ E - report ผ่านระบบ Google Form นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่า ได้ดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ ๑ จึงขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการคัดเลือกตัวแทนผู้ดูแลระบบของสถานศึกษา (ผู้อำนวยการสถานศึกษา/ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือผู้รักษาราชการแทน) และผู้ดูแลระบบของส่วนราชการด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้อำนวยการกองการศึกษา หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบงานด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษา) เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารจัดการมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ ๑ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแพร่กำหนดให้เข้าร่วมโครงการฯ รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ โรงแรมบางกอกพาเลส แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ซึ่งจังหวัดแพร่ได้พิจารณาคัดเลือกตัวแทนผู้ดูแลระบบของสถานศึกษา (ผู้อำนวยการสถานศึกษา/ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือผู้รักษาราชการแทน) และผู้ดูแลระบบของส่วนราชการด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้อำนวยการกองการศึกษา หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบงานด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษา) เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๑๓ คน ตามบัญชีรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้

/ตั้งนั้น...

ดังนั้น เพื่อให้การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเข้าใช้งานระบบบริหารมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ดำเนินการดังนี้

๑. แจ้งผู้ดูแลระบบของสถานศึกษา (ผู้อำนวยการสถานศึกษา/ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) และผู้ดูแลระบบของส่วนราชการด้านการศึกษาศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้อำนวยการกองการศึกษา หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบงานด้านการศึกษาศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษา) ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเข้าใช้งานระบบบริหารมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ ๑ ตามวัน เวลา ที่กำหนด

สำหรับค่าใช้จ่ายในการสัมมนาผู้รับจ้างตามสัญญาโครงการจัดหาระบบบริหารมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ ๑ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในระหว่างการศึกษาประกอบ ประกอบด้วย ค่าที่พัก จำนวน ๑ คืน ค่าอาหาร จำนวน ๔ มื้อ ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม จำนวน ๔ มื้อ ยกเว้น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าที่พักก่อนวันเริ่มโครงการ ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และอื่น ๆ ที่จำเป็น ให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด

๒. แจ้งผู้เข้าร่วมโครงการฯ จัดเตรียมข้อมูลและอุปกรณ์มาในวันเข้ารับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ดังนี้

๒.๑ ไฟล์วีดิทัศน์ข้อมูลสำหรับทดสอบ นามสกุลไฟล์ mp ๔ จำนวน ๑ ไฟล์ (ความยาวของไฟล์วีดิทัศน์ ไม่เกิน ๑๕ นาที)

๒.๒ ไฟล์ดิจิทัลข้อมูลสำหรับทดสอบ นามสกุลไฟล์ jog , png หรือ pdf จำนวน ๑ ไฟล์ (ไม่เกิน ๑๐ หน้า)

๒.๓ คอมพิวเตอร์พกพา จำนวน ๑ เครื่อง

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่รับทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวเชมิกา รอดสี)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ รักษาราชการแทน  
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
โทร.๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๒๐๓

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๔๖๒



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๓๑ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ ๑

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๓๙ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา	จำนวน ๑ ชุด
	๒. แบบรายงานรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา	จำนวน ๑ ชุด
	๓. กำหนดการสำหรับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ แบบออนไลน์	จำนวน ๑ ฉบับ
	๔. กำหนดการสำหรับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ แบบออนไลน์	จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) ได้แจ้งจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานข้อมูลผู้รับผิดชอบระบบบริหารมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ ๑ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่กำหนดให้การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ต้องประเมินผ่านระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal : DPA) ความละเอียดครบถ้วนแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การใช้งานระบบบริหารมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. คัดเลือกตัวแทนผู้ดูแลระบบของสถานศึกษา (ผู้อำนวยการสถานศึกษา/ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือผู้รักษาราชการแทน) และผู้ดูแลระบบของส่วนราชการด้านการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา ผู้อำนวยการกองการศึกษา หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบงานด้านการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษา) ตามหนังสือที่อ้างถึง เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารจัดการมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ ๑ จำนวน ๕ รุ่น ๆ ละ ๓๐๐ คน รวมจำนวน ๑,๕๐๐ คน ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ โรงแรมบางกอกพลาเลส แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ที่ได้รับคัดเลือกตามจำนวนที่กำหนด ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบภายในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ตามแบบรายงานสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ทั้งนี้ ให้ส่งแบบรายงานในรูปแบบไฟล์ Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ local.edu11@gmail.com รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

๑.๒ แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดแจ้งผู้ดูแลระบบของสถานศึกษา (ผู้อำนวยการสถานศึกษา/ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) และผู้ดูแลระบบของส่วนราชการด้านการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา ผู้อำนวยการกองการศึกษา หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับ

/มอบหมาย...

มอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบงานด้านการศึกษาศูนย์ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษา) ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์ปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ ๑ ตามวันเวลาที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

สำหรับค่าใช้จ่ายในการสัมมนาผู้รับจ้างตามสัญญาโครงการจัดหาระบบบริหารมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์ปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ ๑ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในระหว่างการฝึกอบรม ประกอบด้วย ค่าที่พัก จำนวน ๑ คืน ค่าอาหาร จำนวน ๔ มื้อ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๔ มื้อ ยกเว้น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าที่พักก่อนวันเริ่มโครงการ ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และอื่น ๆ ที่จำเป็น ให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด

๑.๓ แจกผู้ดูแลระบบของสถานศึกษา (ผู้อำนวยการสถานศึกษา/ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) และผู้ดูแลระบบของส่วนราชการด้านการศึกษาศูนย์ปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา ผู้อำนวยการกองการศึกษา หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบงานด้านการศึกษาศูนย์ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษา) จัดเตรียมข้อมูลและอุปกรณ์ มาในวันเข้ารับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ดังนี้

๑) ไฟล์วีดิทัศน์ข้อมูลสำหรับทดสอบ นามสกุลไฟล์ mp ๔ จำนวน ๑ ไฟล์ (ความยาวของไฟล์วีดิทัศน์ ไม่เกิน ๑๕ นาที)

๒) ไฟล์ดิจิทัลข้อมูลสำหรับทดสอบ นามสกุลไฟล์ jpg, png หรือ pdf จำนวน ๑ ไฟล์ (ไม่เกิน ๑๐ หน้า)

๓) คอมพิวเตอร์พกพา จำนวน ๑ เครื่อง

๒. แจกเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบบริหารมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์ปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ ๑ ของสำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด และ ก.เมืองพัทยา ตามหนังสือที่อ้างถึง เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์ปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ ๑ ในรูปแบบออนไลน์ด้วยระบบ Zoom Meeting ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จำนวนแต่ละ ๒ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรพล เจริญภูมิ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

กลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๒๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาววิจักขณา บุณนาค

โทร ๐๘-๙๕๐๙-๕๐๐๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเข้าใช้งานระบบบริหารมาตรฐานวิทยฐานะ  
ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ ๑  
รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘  
ณ โรงแรมบางกอกพาเลส แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ที่	จังหวัด	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ (คน)		
		ผู้ดูแลระบบฯ ระดับอปท.	ผู้ดูแลระบบฯ ระดับสถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	รวม
๑	บุรีรัมย์	๑๒	๒๖	๓๘
๒	ปทุมธานี	๕	๙	๑๔
๓	ประจวบคีรีขันธ์	๔	๘	๑๒
๔	ปัตตานี	๗	๘	๑๕
๕	พระนครศรีอยุธยา	๙	๑๕	๒๔
๖	พะเยา	๕	๘	๑๓
๗	พังงา	๔	๔	๘
๘	พัทลุง	๕	๙	๑๔
๙	พิจิตร	๖	๙	๑๕
๑๐	พิษณุโลก	๗	๑๒	๑๙
๑๑	เพชรบุรี	๕	๘	๑๓
๑๒	เพชรบูรณ์	๘	๑๓	๒๑
๑๓	แพร่	๖	๗	๑๓
๑๔	มหาสารคาม	๙	๑๖	๒๕
๑๕	มุกดาหาร	๔	๙	๑๓
๑๖	แม่ฮ่องสอน	๔	๙	๑๓
๑๗	ยโสธร	๖	๑๒	๑๘
๑๘	อุทัยธานี	๕	๗	๑๒
	<b>รวม</b>	<b>๑๑๑</b>	<b>๑๘๙</b>	<b>๓๐๐</b>

**หมายเหตุ :** ให้จังหวัดคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการตามจำนวนที่กำหนด แล้วจัดทำแบบรายงานในรูปแบบ EXCEL ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยให้จัดส่งข้อมูลทาง E-Mail : [local.ledu๑๑@gmail.com](mailto:local.ledu๑๑@gmail.com) ภายในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ (สำหรับการคัดเลือกผู้แทน  
ควรคัดเลือกรายชื่อจากที่ได้รายงานข้อมูลผู้ดูแลระบบ DPA ตามหนังสือ ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว๓๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ แล้ว)

แบบรายงานรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารจัดการมาตรฐานวิทยฐานะ

ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ ๑ (สำหรับผู้ดูแลระบบฯขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

จังหวัด.....

ที่	คำนำหน้าชื่อ	ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	ชื่อ อปท.	อำเภอ	เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้	e-mail address	รุ่นที่
									เข้ารับการอบรม

หมายเหตุ



1) กรุณาใส่แกนคิวอาร์โค้ดนี้ เพื่อดาวน์โหลดแบบรายงาน

2) จัหวัดคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการตามจำนวนที่กำหนดในลิงก์ส่งมาด้วย 2 แล้วจัดทำแบบรายงานในรูปแบบ EXCEL โดยให้จัดส่งข้อมูลทาง E-Mail : local.edu1@gmail.com ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 (สำหรับการคัดเลือกผู้แทน ควรคัดเลือกรายชื่อจากที่ตรงงานข้อมูลผู้ดูแลระบบ DPA ตามหนังสือ ที่ มท 0809.4/ว39 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2567 แล้ว)

3) ให้พิมพ์ชื่อเรื่องว่า "ชื่อจังหวัด ส่งแบบรายงานผู้เข้าร่วมโครงการ" (ตัวอย่าง : กระบี่ส่งแบบรายงานผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ)

แบบรายงานรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่ใช้ระบบบริหารจัดการมาตรฐานวิทยฐานะ  
ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะเวลาที่ ๑ (สำหรับผู้ดูแลระบบฯของสถานศึกษา)

จังหวัด.....

ที่	คำนำหน้าชื่อ	ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	ชื่อ อพท.	ชื่อโรงเรียน/ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	อำเภอ	เบอร์โทรศัพท์	ที่สามารถติดต่อได้	e-mail address	วันที่ เข้ารับการ อบรม

หมายเหตุ



เพื่อความไม่ผิดพลาดแบบรายงาน

- 1) กรุณาใส่แถบคิวอาร์โค้ดนี้
- 2) จังหวัดคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการตามจำนวนที่กำหนดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แล้วจัดทำแบบรายงานในรูปแบบ EXCEL โดยให้จัดส่งข้อมูลทาง E-Mail : local.vedu1@gmail.com ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 (สำหรับการคัดเลือกผู้แทน การคัดเลือกรายชื่อจากที่ได้รับรายงานข้อมูลผู้ดูแลระบบ DPA ตามหนังสือ ที่ มท 0809.4/ว39 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2567 แล้ว)
- 3) ให้พิมพ์ชื่อเรื่องว่า "ชื่อจังหวัด ส่งแบบรายงานผู้เข้าร่วมโครงการ" (ตัวอย่าง : กระบี่ส่งแบบรายงานผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ)

กำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเข้าใช้งานระบบบริหารมาตรฐานวิทยฐานะ  
ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ ๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

- รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
- รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
- รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
- รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
- รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ณ โรงแรมบางกอกพาเลส แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

วันที่หนึ่ง

เวลา	รายละเอียด
๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.	ลงทะเบียน/รายงานตัว
๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.	พิธีเปิด และบรรยายพิเศษทิศทางการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	อภิปรายมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมิน ตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ( ผอ.สน.บถ. ผชช.บศ. หรือ ผอ.กง.บศ. จนท. กง.บศ.)
<b>เวลา ๑๒.๐๐ -๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน</b>	
๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.	อภิปราย หัวข้อ ระบบงานย่อยการลงทะเบียนและการเข้าสู่ระบบสามารถลงทะเบียนและบันทึกข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
<b>เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. พักรับประทานอาหารเย็น</b>	
๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.	อภิปราย หัวข้อ ระบบย่อยระบบข้อตกลงในการประเมินงาน PA ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่สอง

เวลา	รายละเอียด
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	ทดสอบเข้าใช้ระบบแบบประเมินวิทยฐานะ ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
<b>เวลา ๑๒.๐๐ -๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน</b>	
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.	ทดสอบเข้าใช้ระบบบริหารจัดการ ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ ๑

\* หมายเหตุ : กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

- การแต่งกายชุดสุภาพ
- อาหารว่าง (เช้า) ระหว่างเวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.  
(บ่าย) ระหว่างเวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

กำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเข้าใช้งานระบบบริหารมาตรฐานวิทยฐานะ  
ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ ๑ แบบออนไลน์  
(สำหรับผู้ดูแลระบบบริหารจัดการมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ระยะที่ ๑  
ของสำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต. จังหวัด และ ก.เมืองพัทยา)  
ในวันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.

ลงทะเบียน

เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

การใช้งานระบบบริหารจัดการมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครู  
และบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ ๑

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

การใช้งานระบบบริหารจัดการมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครู  
และบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ ๑

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้



คิวอาร์โค้ด ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการฯ



คิวอาร์โค้ด เพื่อเข้าห้องประชุม zoom

**หมายเหตุ** สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเข้าใช้งานระบบบริหารมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครู  
และบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ ๑ เป็นผู้ที่ย่างงานตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๓๙ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

บัญชีรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
 การใช้งานระบบบริหารมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ ๑  
 แนบท้ายหนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๒๓.๒/ว ๕๐๕ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ผู้ดูแลระบบฯ ระดับ อปท.		
ลำดับ	ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	สังกัด
๑	นางสาวธิดานภา วรรณลัย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร	อบจ.แพร่
๒	นายศราวุธ ธรรมารณ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา	ทม.แพร่
๓	นางสาวมนพิมพ์พร วิเวกจวม ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา	เทศบาลตำบลห้วยอ้อ อำเภออลอง จังหวัดแพร่
๔	นายวัชรระ พังยะ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา	เทศบาลตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
๕	นายจาตุรนต์ อุดคำมี ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา	เทศบาลตำบลร่องกวาง อำเภอร่องกวาง จังหวัดแพร่
๖	นายอรุณ กาบแก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา	องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ผู้ดูแลระบบฯ ระดับสถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)		
ลำดับ	ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	สังกัด
๑	นางสาวปวีณา ใจกระแสน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา	อบจ.แพร่
๒	นางสาวเกียรติสุตา กาศเกษม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ทม.แพร่
๓	นางสาวชมพูนุช ฉลอม ตำแหน่ง ครู	ทม.แพร่
๔	นางวัชโรทัย โอดเทิง ตำแหน่ง ครู	เทศบาลตำบลห้วยอ้อ อำเภออลอง จังหวัดแพร่
๕	นางฐิติพร สัตย์ชื่อพันธ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา	เทศบาลตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
๖	นายอนิรุทธิ์ สมร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา	เทศบาลตำบลร่องกวาง อำเภอร่องกวาง จังหวัดแพร่
๗	นางศรีบุญญารณณ์ เสนาชัย ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล	องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่